

สหรัฐอเมริกา: ต้องให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ วิจารณ์รัฐมนตรีประยุทธ์

จันทร์โอชาของไทยให้ปฏิบัติตามพันธกรณีด้านสิทธิมนุษยชน

(กรุงเทพฯ และนิวยอร์ก 2 ตุลาคม 2560)— นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาของไทย และประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ ควรแสดงพันธกิจที่จะปกป้องสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก สิทธิของผู้ลี้ภัย และแก้ปัญหาค้ามนุษย์ ภายหลังจากการพบกันที่ทำเนียบขาวในวันนี้ ฟอรั่ต์ฟายไรต์กล่าวในวันนี้ นายกรัฐมนตรีประยุทธ์และประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดพบกันในวันนี้ที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตัน ดีซี เพื่อเจรจาความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีและความมั่นคงในภูมิภาค

“นโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลทรัมป์ไม่คงเส้นคงวา” เอมี สมิธ (Amy Smith) ผู้อำนวยการบริหารฟอรั่ต์ฟายไรต์กล่าว “มีความเสี่ยงอย่างแท้จริงที่ประเทศไทย จะตกอยู่ใต้ระบอบปกครองของทหาร และการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งไม่เป็นปัญหาเฉพาะกับคนในประเทศไทยเท่านั้น หากยังรวมถึงประเทศพันธมิตรในภูมิภาคและระหว่างประเทศด้วย นโยบายด้านต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ ควรให้น้ำหนักกับประเด็นสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย”

พลเอกประยุทธ์เข้าสู่อำนาจด้วยการทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 หลังจากนั้นมาทางการไทยได้ควบคุมตัวพลเมืองหลายร้อยคนที่ใช้เสรีภาพขั้นพื้นฐานของตน ทางการไทยได้สั่งห้ามการจัดกิจกรรมสาธารณะในประเด็นสิทธิมนุษยชน และได้จับกุมผู้สื่อข่าวบุคคลอื่น ๆ ที่แสดงความเห็นทางการเมืองผ่านโซเชียลมีเดีย ในช่วงหลายปีที่ผ่านได้เกิดคดีหมิ่นประมาทเพิ่มขึ้นอย่างมากในประเทศไทย ส่งผลให้นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ผู้สื่อข่าวและผู้วิจารณ์รัฐบาลเสี่ยงจะได้รับโทษจำคุกเป็นเวลานานจากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ชอบธรรมเหล่านี้

ประเทศไทยยังไม่สามารถคุ้มครองแรงงานข้ามชาติและนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ซึ่งควรเป็นข้อกังวลสำหรับรัฐบาลสหรัฐฯ และนักลงทุนของสหรัฐฯ ฟอรั่ต์ฟายไรต์กล่าว

ฟอรั่ต์ฟายไรต์และหน่วยงานภาคประชาสังคม 87 แห่งได้เขียน**จดหมายเปิดผนึก**เมื่อเร็ว ๆ นี้ถึงนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ เพื่อแสดงข้อกังวลเกี่ยวกับคนงานข้ามชาติชาวเมียนมา 14 คน ซึ่งถูกดำเนินคดีอาญา เพราะได้ร้องเรียนถึงการละเมิดสิทธิแรงงานต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) หากถูกสั่งฟ้องพวกเขาอาจได้รับโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปีหกเดือน และ/หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท

ภาคธุรกิจของไทยได้พุ่งเป้าโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโดยใช้กระบวนการศาล ระหว่างปี 2550 ถึง 2559 บริษัททุ้งคำ จำกัด ซึ่งมีกิจการเหมืองทองคำ ได้ฟ้องคดีอาญาและแพ่งอย่างน้อย 20 คดีต่อผู้ทำงานด้านสื่อสารมวลชน และชาวบ้าน 33 คน ฐานที่เปิดโปงข้อกล่าวหาว่ามีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ซึ่งอาจเป็นผลมาจากการทำเหมืองทองคำของบริษัทในจังหวัดเลย สมาชิกกลุ่มคนรักหมู่บ้านเกิด ซึ่งเป็นการรวมตัวของคนในชุมชนเพื่อรณรงค์ให้เกิดการฟื้นฟูด้านสิ่งแวดล้อมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย กำลังตกเป็นเป้าโจมตีเนื่องจากการเคลื่อนไหวของกลุ่ม โดยทางบริษัทได้ฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 320 ล้านบาทจากชาวบ้านที่ถูกกล่าวหาว่าทำให้ชื่อเสียงของบริษัทเสียหาย

ทางการไทยควรยกเลิกการดำเนินคดีอาญาใด ๆ ต่อคนงานข้ามชาติจากเมียนมา และส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่เกื้อหนุนต่อนักปกป้องสิทธิมนุษยชน เพื่อให้พวกเขาสามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นของตนต่อไปได้โดยปราศจากความกลัวที่จะถูกตอบโต้เอาคืน ฟอรั่ดีฟายไรต์กล่าว

“ความสัมพันธ์ระดับทวิภาคีที่เข้มแข็งระหว่างสหรัฐฯ และไทย ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานการปกป้องสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งผู้วิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล และชุมชนที่ต่อต้านโครงการธุรกิจที่สร้างปัญหา” เอมี สมิธกล่าว “รัฐบาลและนักลงทุนจากสหรัฐฯ ควรคาดหวังให้ประเทศไทยคุ้มครองคนงาน ผู้สื่อข่าว และนักปกป้องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งสิ่งแวดล้อม”

การแก้ปัญหาค้ามนุษย์ควรอยู่ในวาระการเจรจาที่ทำเนียบขาวด้วย ฟอรั่ดีฟายไรต์กล่าว อุตสาหกรรมส่งออกอาหารทะเลจากไทยมูลค่า 6.5 พันล้านเหรียญ ปนเปื้อนด้วยปัญหาการใช้แรงงานจากค้ายมนุษย์มาเป็นเวลาหลายปี ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มอาชญากรรมและเจ้าหน้าที่ไทยที่ให้ความร่วมมือ ยังได้ซื้อขยาผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงจาหลายหมื่นคน จากเมียนมาและบังคลาเทศ จี้ด้วยปืนและนำตัวมากักขังไว้ในกรงในป่าร้างที่ห่างไกลในประเทศไทย และตามค่ายกักกันที่ผิดกฎหมาย ก่อนจะขายให้กับผู้เสนอราคาสูงสุด มีผู้ถูกสังหารไปโดยไม่ทราบจำนวน

ในวันที่ 19 กรกฎาคม ศาลไทยพิพากษาว่าผู้ค้ายมนุษย์ 62 รายมีความผิด รวมทั้งเจ้าหน้าที่แก่นาย ถือเป็นการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ครั้งใหญ่สุดของประเทศ ศาลที่กรุงเทพฯ ได้กำหนดโทษจำคุกตั้งแต่สี่ปีถึง 94 ปีให้กับจำเลยเหล่านี้

การใช้ช่องทางทางการทูตของสหรัฐฯ ต่อประเทศไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ช่วยแก้ปัญหาค้ายมนุษย์ ทำให้ทางการไทยได้ดำเนินการอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน เพื่อปราบปรามการค้าแบบนี้ ฟอรั่ดีฟายไรต์กล่าว และเสริมว่าจะถือเป็นความผิดพลาดทางยุทธศาสตร์หากสหรัฐฯ ลดความสำคัญของการปราบปรามการค้ามนุษย์ ในนโยบายด้านต่างประเทศของตนที่มีต่อประเทศไทย

ฟอรั่ดีฟายไรต์ได้ติดตามการพิจารณาคดีการค้ามนุษย์ที่จบลงไปเมื่อเดือนกรกฎาคมที่กรุงเทพฯ แม้ว่าศาลจะรับฟ้องคดีต่อจำเลยในคดีค้ายมนุษย์มาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ในคดีนี้ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ฟอรั่ดีฟายไรต์ยังเก็บข้อมูลว่ามีกรงขังผู้ข่มขู่พยาน ล่าม และเจ้าพนักงานสอบสวน โดยไม่มีการตรวจสอบ และผู้ค้ายมนุษย์จำนวนมากยังลอบย่นพลพื้นผิในประเทศไทย

“อาชญากรรมข่มขืนเพื่อข่มขืน หากผู้ค้ำนุษย์ไม่ถูกลงโทษ และผู้ตกเป็นเหยื่อไม่ได้รับการคุ้มครอง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในภูมิภาค” เอมี สมิธกล่าว

“ประเทศไทยต้องเฝ้าระวังและแก้ปัญหาการค้ำนุษย์ต่อไป รวมทั้งคุ้มครองผู้ตกเป็นเหยื่อ รัฐบาลสหรัฐฯ ต้องไม่ปล่อยให้ประเด็นการเมือง

มีอิทธิพลเหนือการประเมินความสามารถในการปราบปรามการค้ำนุษย์ของประเทศพันธมิตร”